

# TRƯỜNG BOM NANG HUẬT THE GIỚI

XEM TIN TRONG SỐ NÀY

**TRANG 6**  
VI sao tới Thứ Ba  
12 - 1 - 1971  
**Không phát hành ĐỒ VẬT**  
TRÊN TIVI - (19)

**ĐO THÀNH 40 đ.**

# ĐO CỘNG GIỚI

**MIỀN TRUNG 12 đ.**

Năm thứ ba - SỐ 621 THỜI NAM 14-1-1971 Chủ-nhiệm: TRẦN-TÂN-QUỐC  
Trụ sở: 4, Ng-vân-Thỉnh-SAIGON Ngày 18 tháng 12 (Bá) Năm Canh Tuất 6 trang Điện-thoại: 20.867-Hộp thư 504

## Tổng Thông báo lựa chọn xong

# PHIÊN

## NỘI-CẢM TỒ

### Kề hoạch ngũ niên bắt đầu từ tháng 1-1971

SAIGON (13-1).— Tiếp theo các hội nghị Tiểu Trường Trần thành Phụng, nguyên Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn vào chiều 10/12/1970 tại Thủ Đức, Nhà Nam có sự kiện đưa lên trình hướng trình cốt lõi của kế hoạch ngũ niên của Tiểu Trường Trần thành Phụng phân nội các các tài liệu.

Tiểu chuẩn lựa chọn: khả năng

Một số tài liệu được đưa ra trong phiên họp sáng 11/12/1970 tại Thủ Đức, Nhà Nam có sự kiện đưa lên trình hướng trình cốt lõi của kế hoạch ngũ niên của Tiểu Trường Trần thành Phụng phân nội các các tài liệu.

## Sau khi Hạ viện bác bỏ tu chính của Th. Viện và Ngân sách Q.G 71

# THƯƠNG - VIỆN PHẢN NỘ

## TIN GIỜ CHOT

Tất cả kỹ sư đã ra mưu để bơm và plastic tại hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Vì nước thải có 5-6 lít bị bơm như vậy nên hệ thống xử lý nước thải của T. Washington của tháng 12/70.

### Đa số Dân biểu sẽ thất cử nếu họ tái ứng cử

HẠ VIỆN VÀ HÀNH PHÁP PHẢI CHIU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC QUỐC DÂN

### Thương Viện chỉ có cách điều tra chặt chẽ việc thi hành chính sách QG mới giúp ích được quốc gia, dân chúng của TIỀN LỢI

SAIGON (13-1).— Sau khi Hạ Viện bầu quyết bác bỏ quan điểm của Nghị quyết Quốc gia (T. Quốc 1971) của Thượng Viện, dự luật tài trợ ngân sách 1971 của Quốc gia, Nghị quyết Quốc gia đã được đưa ra trước Quốc hội.

### Vi quyền lợi đại chúng, ĐNN khẩn thiết yêu cầu: NGÂN - HÀNG Q.G.V.N phải kiểm soát

hàng ngày những "ký thác định kỳ vô kỷ cương" của các Ngân hàng thương mại

của Ban: Tập Kinh tế Tài Chính ĐUỐC NHÀ NAM

Hoa hồng của môi nhữ đã dâng tràn trong khuôn viên của Tập Kinh tế Tài Chính Đ. 680 TR. TIN NGHĨA AN HANG QUANG

Ngay trước KPC trong chuyến công du của ông về quê hương của ông ở K. Tin Nghĩ Anh, tin của ông về tình hình của K. Tin Nghĩ Anh.

### Vụ Mỹ Lai VỚI HAI NHÂN CHỨNG QUAN TRỌNG

# CHÍNH TÔI VÀ CALLEY

### bản vào tội 100 thường dân ngồi dưới cái mũ trong "Trung-ủy Calley ra lệnh: "Phải bắn cho họ chết hết"

FORT BENNING, GEORGIA (13-1).— Một chứng nhân vụ Mỹ Lai nói trước tòa rằng ông thấy Trung-ủy Calley ra lệnh "phải bắn cho họ chết hết".

# VẤN-ĐỀ TRẺ CON NGAY NAY

### Một nỗi nguy cho tương lai dân tộc nếu không cứu vãn ngay bây giờ

(Tiếp theo)

II. — Trẻ có cho mẹ cũng không may mắn gì hơn. Cho mẹ chúng bạn tay làm làm nhót, hoặc chày nôm, thối nghiệp, nhót dốt chữ, có thể nên là con của họ cũng bất hạnh.

# TIỀN VÀ THUẾ

Đến đến thuế. Thuế là một thứ thuế trong thời kỳ lạm phát phi mã, mức độ cao tới mức khiến cho người ta luôn luôn cảm thấy rằng tiền của họ đang biến mất.

Thuế là một thứ thuế trong thời kỳ lạm phát phi mã, mức độ cao tới mức khiến cho người ta luôn luôn cảm thấy rằng tiền của họ đang biến mất.

# TRẦN TÂN QUỐC

Đặc Biệt TIỀN

# VĨNH-LINH (BẮC VN) BI

### Phi cơ Mỹ bán 1 ngàn học tiền B.V di động nhưng không trung đích, hoà tiền nổ ở Vịnh Hạ Long

HANOI 12-1 (Của Joel Henri, Thông tin AFP).— Vĩnh Linh là lãnh thổ BV bị oanh tạc nhiều nhất ở miền Bắc Việt Nam.

# LAO ĐỘNG

### Xó xã trước hành Th. Trúc

Có bằng từ xen vào cuộc tranh chấp của công nhân SAIGON 13-1 (VTB).— Cuộc tranh chấp của công nhân của Hãng Trúc tiếp tục diễn ra trước tòa án.

# TRẦN TÂN QUỐC

Đặc Biệt TIỀN

# HOM NAY

# ĐUỐC NHÀ NAM

## SỐ ĐẶC-BIỆT XUÂN TÂN HOI

## VỚI ĐỀ TÀI Tiền và Thuế

★ Dư luận đồng bào sau khi đọc Đuốc Nhà Nam Xuân Tân Hợi: — Một quả Tết rất thích hợp năm mới để thanh hừu mua tặng cho nhau. (Y kiến của nhiều độc giả đến bản báo qua mail số ngày 5/1)

— Đây là một cuốn sách, một tập tài liệu để học và nghiên cứu về tiền - tệ nước nhà. (Nhãn xét của một số Sinh-viên)

— Năm nay tôi 32 tuổi, nhưng tôi chưa từng thấy một số giấy bạc in rất rõ trong ĐUỐC NHÀ NAM XUÂN TÂN HOI 71, như tờ giấy bạc MẶT ĐỒNG 80 năm trước. (Y kiến của một Cảnh sát viên)

— Sắc hương nào đẹp kهن chen chẻ Mây xanh tót bạc, một nghề văn thính (Ký sự NGUYỄN VĂN ANH - ông ĐUỐC NHÀ NAM XUÂN TÂN HOI 71)

**Bạn mua sớm, kẻo hết!**

Đo thành Giáp nhĩ: mỗi số 100 đồng Cao nhĩ khác trũn toàn quốc: 110 đồng.

# NGÂN - HÀNG Q.G.V.N

### phải kiểm soát

hàng ngày những "ký thác định kỳ vô kỷ cương" của các Ngân hàng thương mại

của Ban: Tập Kinh tế Tài Chính ĐUỐC NHÀ NAM

# TRUỐC THỜI QUỐC

## Nói trước mà không bẻ mặt.

Làm chính trị, điều thì kỳ đố lại càng quan trọng. Bởi vì nói trước mà không làm được thì chỉ có bẻ mặt, mất mặt thôi, mất uy tín và khi đó mất uy tín thì chính sách hay định sách cũng sụp đổ.

Nói trước, dù nói trước điều mà mình nhắm chắc có thể làm được, cũng không nên nói trước. Bởi vì một đường lối hành động của mình trong tương lai bị lộ trước là điều mà nói trước không có lợi cho mình.

Vậy mà người ta vẫn nói trước không phải nói trước để không làm được, làm được có, mà nói trước để làm được, làm được có, mà nói trước để làm được, làm được có.









